

Hậu Giang: Mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

15:55 05/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Mới đây, mô hình “Mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên, vận động ít nhất một người thân, người quen tham gia BHXH, BHYT” năm 2023 đã chính thức được ra mắt tại phường IV, thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. Đây là kết quả triển khai chỉ đạo của Thành ủy Vị Thanh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.



Vận động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại phường IV, TP, Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Đánh giá về công tác phát triển số người tham gia BHXH, BHYT ông Nguyễn Hoàng Khanh, Chủ tịch UBND phường IV cho biết, ngay từ đầu năm UBND phường xác định công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy UBND phường đã củng cố Ban chỉ đạo vận động BHYT, BHXH, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên 14/14 chi bộ trực thuộc và các cộng tác viên thu trên địa bàn. Đến nay, phường IV có 80,25% dân số tham gia BHYT và 115 người tham gia BHXH tự nguyện. Để thực hiện đạt chỉ tiêu, địa phương cần vận động 1.727 người tham gia BHYT và 260 người tham gia BHXH tự

nguyện.

“Nhìn con số này thấy số người cần vận động rất lớn chính vì vậy, triển khai chỉ đạo của Thành ủy Vị Thanh, phường IV đã hình thành mô hình “Mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên, vận động ít nhất một người thân, người quen tham gia BHXH, BHYT” năm 2023. Mô hình có 7 thành viên. Tham gia mô hình, các thành viên có trách nhiệm tham mưu cho UBND phường trong công tác tổ chức vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, quyền lợi, lợi ích, nghĩa vụ người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ...”. Hiện tại phường IV có 494 đảng viên và 982 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Đây là lực lượng rất lớn, do đó, mô hình được thực hiện góp phần cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu BHYT, BHXH tự nguyện được giao, ông Nguyễn Hoàng Khanh cho biết.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra ông Khanh nhấn mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền; từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Ban chỉ đạo công tác vận động BHYT, BHXH tự nguyện phối hợp khu vực các điểm trường tổ chức ra quân vận động. đồng thời gắn với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của từng tập thể và cá nhân.

Trước đó trong tháng 9, Thành ủy Vị Thanh đã có công văn số 803- CV/TU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó công văn nêu rõ, thời gian qua, công tác tuyên truyền mở rộng người tham gia BHXH, BHYT đã có những chuyển biến rõ rệt nhờ đó năm 2022, có 1.832 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100,88%; có 67.780 người dân tham gia BHYT chiếm 92,83% dân số, đạt 100,02% nghị quyết.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT còn gặp một số khó khăn, chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, tính đến ngày 31/8/2023, thành phố có 60.744/68.495 người tham gia BHYT đạt 88,7%. Do đó để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn thành phố năm 2023, Thành ủy Vị Thanh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế, giai đoạn 2022 - 2025.

Trong đó, hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã phải nhận thức và xác định rõ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần khó khăn cho người dân khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống hoặc đau ốm, bệnh tật... Từ đó, tăng cường tuyên truyền, giải thích, làm cho người dân hiểu để tích cực tham gia.

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/hau-giang-moi-dang-vien-la-mot-tuyen-truyen-vien-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-bhxh-bhyt>